

บทที่ 1

บทนำ

เหตุผลและความจำเป็นของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2555 - 2558

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งประกอบด้วย 6 คณะและ 2 วิทยาลัย ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ และวิทยาลัยเพาะช่าง หน่วยงานตามกฎหมายที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานตามกฎหมายและหน่วยงานจัดตั้งภายในระดับกองได้แก่ สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล สำนักงานอธิการบดี โดยมี รศ.ดร.อิสริยย์ หารราชจรูญโรจน์ เป็นอธิการบดี ความสำคัญของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 – 2558 เนื่องจากนโยบายประเทศไทยได้เปิดเสรีทางการศึกษา ทำให้เกิดการแข่งขันมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับสถานศึกษาอื่นได้ ดังนั้นจึงต้องพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านบุคลากรสายผู้สอน บุคลากรสายสนับสนุน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สภาพแวดล้อม เพื่อรองรับการปฏิบัติตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน ตามหน้าที่หลัก (function) ภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ (Agenda) อันสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งชาติ และภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (Area) การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ เหล่านี้ต้องมีแนวทางในการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่มหาวิทยาลัยฯ เอง เพื่อเสนอการผลิตอัตรากำลังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการอาชีพเบื้องต้นที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 - 2558 เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาโดยการจัดทำการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค (SWOT ANALYSIS) โดยได้ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ของชาติ แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานตรงตามความต้องการของประเทศและชุมชนท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2555-2558 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี เล่มนี้จึงเป็นเหมือนเข็มทิศให้แก่มหาวิทยาลัยฯ เพื่อดำเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

วัตถุประสงค์การจัดทำแผน

1. เพื่อให้การดำเนินการของสำนักวิทยบริการฯ มีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับของมหาวิทยาลัยฯ และนโยบายของการพัฒนาประเทศ
2. เพื่อให้มีแนวทางการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 4 ปี พ.ศ. 2555-2558
3. เพื่อเตรียมการให้เกิดความพร้อมในการดำเนินงานในทุก ๆ ด้าน
4. เพื่อให้ทันต่อความต้องการของการพัฒนาประเทศ
5. เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
6. เพื่อใช้เป็นคู่มือในการพัฒนาแผนดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป